



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554

สมาคมฯ คงเป้าส่งออกข้าวปีใหม่นี้หวังอินเดียหวดหินตลาด รวม Cluster บูรณาการนโยบาย

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่อินเดียจะกลับมาส่งออกข้าวในปีใหม่นี้ หลังจากระงับส่งออกมาประมาณ 2 ปีว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยในปีใหม่มากนัก เนื่องจากคาดว่ากว่าที่อินเดียจะส่งออกได้คงเป็นราวเดือนก.ย.นี้ ซึ่งใกล้สิ้นปีแล้ว และยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถส่งได้ตามปริมาณที่ระบุหรือไม่

อนึ่ง รัฐบาลอินเดีย อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ(ข้าวขาวและข้าวหนึ่ง) 1.8 ล้านตัน โดยให้เอกชนส่งออก 1 ล้านตัน จำหน่ายในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล 0.5 ล้านตัน และจำหน่ายให้บังคลาเทศ 0.3 ล้านตัน

"คงต้องรอดูหลังอินเดียเริ่มส่งออกได้แล้ว คาดว่าประมาณเดือนกันยายน แต่ไม่น่าจะกระทบการส่งออกข้าวของไทยมากนัก"นางสาวกอบสุข กล่าว

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังคงเป้าการส่งออกข้าวปีใหม่นี้ไว้ที่ 10 ล้านตัน ขณะที่ตัวเลขส่งออกข้าว ม.ค.-24 ก.ค. 54 สามารถทำได้แล้ว 7.1 ล้านตัน แต่หลังจากเดือน ก.ย.อาจจะมีการประเมินสถานการณ์ใหม่ เมื่ออินเดียส่งข้าวออกสู่ตลาดโลกจริง

"เรายังคงเป้าทั้งปี ที่ 10 ล้านตัน ยังไม่ปรับเปลี่ยน ปรับแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะหน้าแตก"นางสาวกอบสุข กล่าว

นางสาวกอบสุข กล่าวว่า เดิมอินเดียส่งออกข้าวทั้งปี ประมาณ 10 ล้านตัน ทั้งข้าวบาสมาดิประมาณ 8 ล้านตัน และที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (ข้าวหนึ่งและข้าวขาว) ประมาณ 2 ล้านตัน แต่เมื่อกลับมาอนุญาตให้ส่งออกอีกครั้งหลังปิดประเทศมา 2 ปี ทุกอย่างก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดใบอนุญาต และการจัดกระบวนการทางภาครัฐให้การส่งออกเงินหน้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาวะและปัจจัยการค้าข้าวค่อนข้างมืดบอด เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกน้อยลง โรงสีไม่มีข้าวเข้ามาให้สี ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูง ทั้งยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว

"ในท้องตลาดตอนนี้ข้าวเปลือกแทบจะหมดแล้ว ราคาตอนนี้ก็สูงขึ้นเพราะไม่มี Supply น้ำก็ท่วม ส่งความวุ่นวายมาถึงโลจิสติกส์ โรงสีแจ้งข้าวเปลือกหมด ข้าวอินเดียแทบจะไม่มีมีความสำคัญเลย ณ วันนี้"นางสาวกอบสุข กล่าว

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวอีกว่า วานนี้ได้หารือกับทางหอการค้าไทยเกี่ยวกับการชักชวนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Cluster ข้าว ไม่น่าจะเป็นสมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง ผู้ค้าให้มารวมตัวกัน เพื่อบูรณาการวางแผนการอุตสาหกรรมข้าวของไทยให้ลงตัวในเรื่องการกำหนดนโยบายข้าวเพื่อเตรียมนำเสนอต่อรัฐบาลใหม่

"เพิ่งจะคุยกันครั้งสองครั้ง คุยกันว่าแต่ละผู้เกี่ยวข้องคาดหวังอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร สร้างตัวชีวิตดู เช่น ชาวนาขายข้าวได้ราคา ชัดความสามารถของผู้ส่งออกไม่ตก ถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็จะตกผลึกที่พวกเราต้องการและนำเสนอภาครัฐว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียหรือกันหมดทุกฝ่ายแล้วไม่มีใครคัดค้าน มีแต่คนสนับสนุนและอยากให้รัฐบาลสนับสนุนอะไร เหมือนเราทำการบ้านให้รัฐไปในตัว"นางสาวกอบสุข กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการหารือกันไม่ได้ลงลึกถึงนโยบายรับจำนำข้าวแต่อย่างใด เพราะคงต้องรอให้มีความชัดเจนเรื่องคณะรัฐมนตรี และเรื่องตัวบุคคลที่จะมาดูแลเรื่องนี้ รวมถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขงกช.ปรับกระบวนการรับจำนำข้าวป้องกันทุจริต

นางวัชร วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลชุดใหม่มีนโยบายนำระบบการรับจำนำข้าวกลับมาใช้นั้น กรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เตรียมที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงถึงแนวทางการรับจำนำที่ผ่านมาว่าดำเนินการอย่างไร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ กชช.ระดับจังหวัดที่มีอยู่แล้วก็ต้องกำกับดูแลให้ดีและเข้มข้นขึ้น ส่วนองค์การคลังสินค้า (อคส.) ควรจะมีบุคลากรคอยปฏิบัติหน้าที่สอดส่องในทุกขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างจะไม่กล้าตัดสินใจจึงต้องมีผู้ตรวจเข้าไปช่วยตัดสินใจ นอกจากนี้ การตรวจสอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนก็มีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าข้าวที่จำนำเป็นข้าวของเกษตรกรจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ตลอดจนการตรวจสอบข้าวของรัฐที่อยู่กับโรงสี ป้องกันการนำข้าวของหลวงออกไปหมุนเวียน

"การรับจำนำข้าวมีทั้งข้อดีและเสีย ส่วนที่ดีคือจะทำให้ราคาข้าวดี เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเศรษฐกิจหมุนเวียนดี ส่วนผลกระทบต่อราคาข้าวถุงนั้น จากการหารือกับฝ่ายโรงสีระบุว่า ราคาข้าวขายส่งในเขตกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท แต่หากราคาขายส่งปรับขึ้นไป 2 บาทหรืออยู่ที่ 16-17 บาทนั้น จะไม่มีผลกระทบและไม่ทำให้ข้าวถุงขึ้นราคาแต่อย่างใด แต่หากราคาปรับขึ้นไปมากกว่านี้ทางกลุ่มโรงสีก็พร้อมจะผลิตข้าวถุงออกมาจำหน่ายเอง" นางวัชร กล่าว

ที่มา คมชัดลึก

ทีดีอาร์ไอ ห่วงรัฐบาลใหม่เปิดรับจำนำข้าวจะสร้างภาระหนี้สาธารณะเพิ่ม

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจมหภาค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงภาพรวมนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ว่า นโยบายรับจำนำข้าวที่ให้ราคาสูงและปริมาณมากน่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากถึงปีละ 500,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณแผ่นดิน หากรัฐบาลบริหารประเทศครบ 4 ปี ต้องใช้เงินสูงถึง 2 ล้านล้านบาทส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จนมีสัดส่วนหนี้สาธารณะคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ทำให้มีความเสี่ยงหนี้สาธารณะเช่นเดียวกับประเทศกรีซ ฉะนั้น หากเป็นไปได้รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายดังกล่าว เพราะชวานาส่วนใหญ่มิได้ประโยชน์ ผู้ที่ได้ประโยชน์คือโรงสี และผู้ส่งออก

ที่มา สำนักข่าวไทย

ธ.ก.ส.เตรียมพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลใหม่

นายบุญช่วย เจียดำรงค์ชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมการรองรับในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยเตรียมหารือให้เกิดความชัดเจนในสัปดาห์หน้า ทั้งเรื่องวงเงินและวิธีการในการดำเนินการหลังจากหารือกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการรับจำนำข้าวคาดว่าจะใช้เงินค่อนข้างมากคือการรับจำนำข้าว เบื้องต้นใช้เงินประมาณ 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณข้าวในการรับจำนำว่าจะเปิดรับจำนำทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งต้องหารือความชัดเจนจากกระทรวงการคลังว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดบ้าง ส่วนโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้เอ็นพีแอลไม่เกิน 500,000 บาทนั้น อยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้เพื่อช่วยเหลือรายย่อย เพราะมีสัดส่วนไม่มากนัก ขณะเดียวกันจะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ดีอยู่แล้ว และอาจจำกัดวงเงินให้ลดลงได้อีกหากช่วยเหลือเฉพาะหนี้เสียเท่านั้น

สำหรับโครงการบัตรเครดิตเกษตร ธ.ก.ส.มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาสถาบันสหกรณ์และร้านค้าทางการเกษตรในเครือข่ายของธนาคาร เพราะจะช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยการนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าทางการเกษตร เบื้องต้นกำหนดให้เกษตรกรสามารถรูดบัตรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตได้ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่เตรียมไว้ขาย หากเกินกว่านี้จะต้องพิจารณาตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าธนาคารคงต้องประเมินภาพรวมของเม็ดเงินทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการดำเนินโครงการควบคู่ไปกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบันจากโครงการต่าง ๆ ที่มีในอดีต เช่น จำนำข้าวเดิมที่มีหนี้ค้างอยู่กว่า 100,000 ล้านบาท และสภาพคล่องในปัจจุบันของธนาคารด้วยเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานตามปกติของธนาคาร ซึ่งเรื่องดังกล่าวคงต้องขึ้นกับแนวทางในการดำเนินโครงการของรัฐบาลและแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ นอกจากนี้ จากปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านการผลิตทางการเกษตรที่มีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตของตนเอง กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันภัยที่ได้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2554 จึงขยายเวลาในการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยยังคงเงื่อนไขเดิมคือ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อัตราค่าเบี้ยประกัน 129.47 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร 69.47 บาทต่อไร่ กรณีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.จะได้รับการจ่ายเงินสมทบจาก ธ.ก.ส.อีก 10 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 50 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้ทำประกันภัยข้าวนาปียังได้รับสิทธิ์ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

กรมธรรม์ดังกล่าวจะคุ้มครองความเสียหายจากการปลูกข้าวอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช โดยอัตราค่าชดเชยระยะเวลา 60 วันแรกนับจากวันเริ่มปลูก ได้รับสินไหมทดแทนไร่ละ 606 บาท ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป ได้รับค่าสินไหมทดแทนไร่ละ 1,400 บาท นอกจากนี้ เกษตรกรที่ประสบความเสียหายยังคงได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งด้วย

นายบุญช่วย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ณ วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,800 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 542,000 ไร่ ค่าเบี้ยประกันประมาณ 70.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงขยายระยะเวลาโครงการ ได้มอบนโยบายให้ ธ.ก.ส.ทุกสาขาชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัยดังกล่าว ซึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะดำเนินการรับประกันภัยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 8.3 ล้านไร่

ส่วนกรณีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุไซลอนร่อนนกเตนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนั้น มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับความเดือดร้อน 40,030 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 365,301 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 343,507 ไร่ และข้าวโพด 18,382 ไร่ พืชผัก 510 ไร่ ไม้ผล 1,530 ไร่ พืชอื่น ๆ 1,270 ไร่ ประมง 102 ไร่ ปศุสัตว์ 1,504 ตัว ซึ่งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเบื้องต้น ธ.ก.ส.ได้มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว 4,470 ครัวเรือน มูลค่า 944,000 บาท ส่วนกรณีได้รับความเสียหายและมีภาระด้านเงินกู้กับ ธ.ก.ส. จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้ 1 ปี งดคิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี พร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้และให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการผลิต

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-4 ส.ค. 2554 มีจำนวน 50,222 ตัน มูลค่า 24.967 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 4 ส.ค. 2554 มีจำนวน 4.671 ล้านตัน มูลค่า 2.212 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 14.1% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารระบุว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 จะมีการส่งมอบข้าวประมาณ 1.9 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวรวมแล้ว 6.18 ล้านตัน ขณะที่มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.39 ล้านตัน ส่วนในไตรมาสสุดท้ายคาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 1-1.3 ล้านตัน

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้ส่งออกสามารถทำสัญญาขายข้าวได้ถึง 1 ล้านตัน ทำให้ในขณะนี้ผู้ส่งออกต่างหาซื้อข้าวเพื่อส่งมอบอย่างยากลำบาก โดยข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (Summer-autumn rice) ชั้นคุณภาพที่ 1 ซึ่งใช้สำหรับการปรับปรุงเป็นข้าวขาว 5% ราคาได้เพิ่มขึ้น 4.7% เป็น 8,850-9,050 ดอลลาร์ต่อก.ก. (ประมาณ 430-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวชั้นคุณภาพที่ 2 ซึ่งใช้สำหรับการปรับปรุงเป็นข้าวขาว 15% ราคาได้เพิ่มขึ้น 4.3% เป็น 8,700-8,950 ดอลลาร์ต่อก.ก. (ประมาณ 423-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

เมื่อเดือนที่ผ่านมา บริษัท Vinafood 1 ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 รองจาก Vinafood 2 ได้ทำสัญญาขายข้าวในแกคิวนาจำนวน 200,000 ตัน โดยในขณะนี้ Vinafood 1 ต้องแข่งขันกับผู้ส่งออกรายอื่นๆ เพื่อหาซื้อข้าวเตรียมส่งมอบ ขณะที่บางส่วนได้ซื้อข้าวเพื่อเก็งกำไรด้วย จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนข้าวในขณะนี้

ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 515-530 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 480-490 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวบางส่วนกำลังประสบปัญหาขาดทุนจากการที่ได้ไปทำสัญญาขายข้าวราคาต่ำในช่วงต้นเดือน ก.ค. (460-470 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่เมื่อถึงเวลาส่งมอบกลับไม่สามารถหาซื้อข้าวในราคาดังกล่าวได้ เพราะราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาโดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 500-510 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตร คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 41.02 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจากการประเมินในเบื้องต้นโดยคำนวณความต้องการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวพบว่า ในปีนี้เวียดนามจะมีข้าวที่สามารถส่งออกได้ถึง 7.69 ล้านตันข้าวสาร

ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายส่งออกข้าวฉบับใหม่ (Decree 109/2010/ND-CP dated November 4, 2010 and effective from October 2011) ซึ่งจะมีผลบังคับต่อผู้ส่งออกโดยตรงที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่จึงจะสามารถขอใบอนุญาตส่งออกข้าวได้นั้น ทางกระทรวงฯ ขณะนี้มีบริษัทส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกตามกฎหมายส่งออกข้าวฉบับใหม่แล้ว 29 ราย และอีก 15 รายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด 50-60 ราย

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดียได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (The minimum support price) ในปีการผลิต 2011/12 เพิ่มขึ้นอีกตันละ 18 เหรียญสหรัฐ เป็น 241 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ต.ค. 2553- ก.ค. 2554 รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่า (Myanmar Rice Industry Association) คาดว่าในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ถึง 750,000 ตันหรือกว่านั้น เนื่องจากยังมีการค้าข้ามแดนที่มีได้มีการบันทึกหรือไม่ผ่านระบบอีกมาก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2553-2554 (สิ้นสุด มี.ค.) พม่าส่งออกข้าว 500,000 ตัน มูลค่ากว่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 400,000 ในปีก่อน แต่ลดลงอย่างมากจาก 900,000 ตันในปีงบประมาณ 2552-2553

นายชิตไค (U Chit Khine) ประธานสมาคมฯ กล่าวกับนิตยสารข้าวเมียนมาร์ไทมส์ว่า “การส่งออกปี 2552-2553 นับว่ามากที่สุดในรอบทศวรรษ คงเป็นไปได้ที่จะส่งออกได้มากมายขนาดนั้นในปีนี้อันนี้ แต่สมาคมของเรากำลังทำงานเพื่อสนับสนุนชาวนาซื้อปุ๋ยและช่วยในเรื่องเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกข้าว”

ขณะเดียวกันรัฐบาลพม่าประกาศในเดือน ก.ค. ลดภาษีส่งออกจาก 10% เหลือเพียง 7 โดยมีผลในทันที ซึ่งสมาคมฯ กล่าวว่าจะทำให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น ผู้ส่งออกจะได้กำไรเพิ่มขึ้นและซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงขึ้นด้วย

การปรับลดภาษีส่งออกมีขึ้น หลังจากค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเกือบ 10% ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.ปีนี้ เทียบกับเงินจ๊าดที่แข็งค่าขึ้นทำสถิติ 750 จ๊าดต่อเหรียญสหรัฐในเดือน มิ.ย. โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับตัวขึ้นและลงอยู่ในระดับ 785 จ๊าดต่อเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. แต่ยังคงสูงมากหากเทียบกับ 800-900 จ๊าดต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อปลายปีที่แล้ว

การส่งออกข้าวของพม่ายังมีข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ระบบขนส่งที่ล่าช้า และรัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกได้ในบางพื้นที่เท่านั้น ขณะเดียวกันหน่วยงานของทางการได้ทำการตรวจสอบข้าวอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้ขาดแคลนขึ้นในเขตหรือรัฐต่างๆ ซึ่งจะต้องส่งข้าวจากเขตปกครองหรือรัฐอื่นๆไปช่วย

ทั้งนี้ ข้าวพม่ามีชุดแข่งในด้านราคา ข้าวผสมเมล็ดหัก 25% หรือข้าวเอะเมธา (Ehmeta) ราคา 390-400 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน (เอฟโอบี) เมื่อเดือนที่แล้ว แม้จะแพงกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ก็ยังต่ำกว่าข้าวเวียดนามตันละ 25-30 เหรียญสหรัฐ และข้าวไทยเกรดเดียวกันซึ่งขายในราคา 506 เหรียญสหรัฐต่อตัน
[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

บังคลาเทศ

รัฐบาลได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านม ซึ่งมีปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดที่ 460.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF liner out ซึ่งสูงกว่าการประมูลเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมาถึง 39.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 40 วันหลังการทำสัญญา โดยการประมูลครั้งนี้นับเป็นการประมูลครั้งที่ 3 สำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อินโดนีเซีย

หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ รายงานว่า นายฮัตตา ราจาสา (Hatta Rajasa) รัฐมนตรีประสานงานเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (Chief Economic Minister) ได้กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาส่งออกข้าวระดับพรีเมียมจำนวน 50,000 ตันไปยังเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นโครงการ feed the World

นายฮัตตา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุลาเวสี (South Sulawesi) ได้ขอให้กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวพรีเมียม และเรากำลังพิจารณาว่าจะส่งออกข้าว 50,000 ตันไปยังเกาหลีใต้ที่กำลังต้องการข้าวระดับพรีเมียม ซึ่งความจริงแล้วเกาหลีใต้ขอซื้อข้าวพรีเมียมจำนวน 200,000 ตัน แต่รัฐบาลจะพิจารณาส่งออกแค่ 50,000 ตันเท่านั้น โดยทางการกำลังทำการประเมินขั้นสุดท้าย มีตลาดต่างประเทศ

หลายแห่งที่ต้องการข้าวพรีเมียม ขณะที่หลายพื้นที่ของอินโดนีเซียก็มีการปลูกข้าวพรีเมียม โดยอินโดนีเซียต้องการแสดงให้เห็นว่าในอนาคตอินโดนีเซียมีศักยภาพในฐานะผู้จัดหาข้าว ไม่เพียงรองรับความต้องการในประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศอื่นทั่วโลกด้วย

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา ตลาดซื้อขายธัญพืชโตเกียว (The Tokyo Grain Exchange) ได้ เริ่มเปิดทำธุรกรรมซื้อขายข้าวล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ 72 ปีแล้ว ท่ามกลางแรงกดดันให้มีการระงับการซื้อขาย เนื่องจากตลาดได้รับแต่คำสั่งซื้อที่มีเข้ามาจำนวนมาก อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลต่อภาวะอุปทานตึงตัว โดยตลาดถูกกดดันให้ใช้มาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราว (Circuit breaker) สำหรับสัญญาซื้อขายข้าวพันธุ์โคชิอิคาริจากภูมิภาคคันโต หลังจากที่ตลาดมีแรงซื้อพุ่งทะลุเพดานขึ้นสูงสุดต่อวันที่กำหนดไว้ที่ 600 เยน (ประมาณ 7.6 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้หลังเปิดตลาด ปรากฏว่าปริมาณคำสั่งซื้อมากเกินกว่าคำสั่งขาย และราคาข้าวงวดส่งมอบเดือนมกราคม 2555 ที่ตลาดโตเกียวพุ่งสูงขึ้นไปถึง 18,500 เยนต่อข้าว 60 กก. เมื่อเทียบกับราคาอ้างอิงที่ 13,500 เยน ทำให้ต้องระงับการซื้อขายกลางคัน เพราะตามข้อบังคับกำหนดให้ราคาซื้อขายขึ้นลงได้ไม่เกิน 600 เยนในแต่ละวัน ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่า ราคาที่พุ่งสูงขึ้นไปเป็นเพราะความวิตกกังวลต่อข้าวปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ และคาดว่าปริมาณข้าวในตลาดจะลดลงในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ คาดว่า อีกเพียงไม่กี่วัน ราคาซื้อขายจะมีเสถียรภาพขึ้น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เวลา 09.00 น.ข้าวพันธุ์โคชิอิคาริจากแหล่งปลูกข้าวโฮคุริคุ ในภาคกลางของญี่ปุ่นงวดส่งมอบเดือนม.ค.ที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คันไซ (The smaller Kansai Commodities Exchange) เคลื่อนไหวอยู่ที่ 19,210 เยนต่อ 1 กระสอบ (60 กิโลกรัม) (ประมาณ 244.7 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติการทำสัญญาซื้อขายข้าวในเดือนก.ค. ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายที่ 2 ตลาดนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 72 ปีสำหรับช่วงทดลองเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเดิมทีได้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โอซาก้ามาเป็นเวลา 200 ปี จนถึงปี 2482 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมาตรการควบคุมเศรษฐกิจในช่วงสงคราม

นายโยชิอากิ วาตานาเบะ ประธานตลาดธัญพืชโตเกียว กล่าวว่า "สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานด้านราคาที่เป็นธรรม และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง"

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้ามีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานราคาข้าวผ่านการทำธุรกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้นในตลาดเสรีและเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้จำหน่ายข้าวไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาสัญญาล่วงหน้า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 78.49 เยน)

[ที่มา Reuters](#)

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า จะเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30,000 MT +/-5% IN MINIMUM OF RICE FROM ALL ORIGINS) โดยเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 14 ส.ค. ศกนี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 19 ส.ค. นี้

ในการประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการธัญพืชอิรัก ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 627-628 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight Iraq) จากประเทศอูรุกวัย

[ที่มา Riceonline.com](#)

บราซิล

รัฐบาลบราซิล ได้ออกมาตรการอุดหนุนการส่งออกข้าวภายใต้โครงการ PEP program โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดประมูลขายข้าวเปลือกจำนวน 140,000 ตันออกมา โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่โรงสีและผู้ค้าข้าว 97 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ข้าวในโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถขายในบางพื้นที่ของประเทศบราซิลและส่งออกไปยังอาร์เจนตินา อูรุกวัย ปารากวัย หรือซูรินาเมได้ และข้าวดังกล่าวจะต้องส่งออกก่อนวันที่ 28 ก.พ. ศกหน้า ผู้ส่งออกจึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รัฐบาลบราซิลได้กำหนดราคาอ้างอิงขั้นต่ำ (Minimum reference price) ของข้าวเปลือกไว้ที่ 331 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเมื่อโรงสีซื้อข้าวไปในราคาอ้างอิงขั้นต่ำ และเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและได้รับเงินอุดหนุน 97 เหรียญสหรัฐต่อตันแล้ว จะเท่ากับว่าต้นทุนในการซื้อข้าวจะลดลงเหลือเพียงตันละ 234 เหรียญสหรัฐเท่านั้น และเมื่อนำไปสีและปรับปรุงเพื่อส่งออกซึ่งมีต้นทุนประมาณตันละ 50 เหรียญสหรัฐ (fob vessel position) แล้ว จะทำให้ผู้ส่งออกสามารถกำหนดราคาข้าวได้ต่ำกว่าคู่แข่ง

ที่มา Oryza.com

